

BIZ พนักพันธมิตร'เอกยีนส์' เดินหน้าขยายไลน์ธุรกิจใหม่

BIZ ตอกย้ำพันธกิจ จับมือกับพันธมิตร "บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด" "แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ประเภทการให้บริการในการส่งสิ่งตรวจที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ พร้อมเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ระบุเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ด้านการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง มั่นใจจะเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ธุรกิจ หนุนผลประกอบการเติบโต ช่วยเสริมทัพธุรกิจให้แข็งแกร่ง ขณะที่ผลการดำเนินงานปีนี้ มั่นใจเติบโตต่อเนื่อง หลังดำเนินงานในมือแล้วกว่า 1.6 พันล้าน

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิเอสไอเนลอะไลเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทการให้บริการในการส่งสิ่งตรวจที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ที่มีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยสูง กับบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด มีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมจากการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทางด้านการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นในบริการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง เพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี โดยจากข้อมูลพบว่า ในปี 2555 จำนวนของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก มีจำนวนสูงถึง 8.2 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีคาดการณ์ว่า ในปี 2573 จะมีจำนวนเพิ่มเป็น 13 ล้านคนต่อปี

"บริการใหม่ของบริษัทที่จะนำมาให้บริการนี้ เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจ และเป็นการสานต่อพันธกิจเรื่องการรักษาและป้องกันผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย" นายสมพงษ์ กล่าว

ด้าน นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์



สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี BIZ กล่าวว่า ภาพรวมผลประกอบการในปีนี้อาจดีกว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) แล้วกว่า 1,600 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง